

Đức cha Tông đáp tâu về xứ

Đức-Cha Tông, phó Giám-Mục Pháp-Điền là Cha An-nam thứ nhất được phong làm Giám-Mục sau khi chủ lễ phong-chức ở Rome, rồi sau Pháp hồi lại, đã đáp tâu về bổn Marseille để về xứ.

Khi Cha vừa xuống xe lửa tại Marseille, gặp phong-văn Đức-Cha Tông có nói: "Ray mới sẽ về ở gần với 10'000 người, có đến và gần tới đây Cha ở Pháp-Điền. Tôi sẽ thuận lợi cho họ biết những nơi Tòa-Thánh mà họ đã thấy ở Pháp, nhưng lại nơi hiện tại cũng đồng như các nơi với con, các Đức-giáo-Hoàng. Tôi lạy xin cho họ biết các kỳ-miền của tôi về xứ tôi đẹp của ông, mà có lẽ tôi không trở lại."

Có lẽ Lord Marley không đi-thuyết ở Thượng-hải

Trong số báo hôm qua, đọc giả đã biết sự tiếp nhận Pháp quốc không chịu cho ông Marley đến thuyết giảng ở Thượng-hải. Ông Marley hay người nào cũng nói rằng ông là người phi-chính-danh của ông-ban phi-chính-danh của ông-ban phi-chính-danh. Ông Marley hay người nào cũng nói rằng ông là người phi-chính-danh của ông-ban phi-chính-danh.

Logan làm

Cách ba hôm trước, một người, tên xin ỳ-đánh, vào là con nhà giàu mà cũng rất nhàn. Trước mặt có một người tên Logan, một người tên Logan, một người tên Logan. Logan làm một người, tên xin ỳ-đánh, vào là con nhà giàu mà cũng rất nhàn. Trước mặt có một người tên Logan, một người tên Logan, một người tên Logan.

NHỚ ĐOC Phụ trương Văn-chương

Ở trường 4 số ngày nay: Phụ trương Văn-chương

Những con số hùng biện tại Hội-nghị kinh-tế thê-giới

Như thế gọi là biết, trung tâm trung tâm vừa rồi, các nước trên thế giới đều nhóm nhất lại tại Luân-đôn để tìm phương-pháp văn cứu tinh-linh kinh-tế không hoang or hoang-or.

Hội nghị nhóm lại không hoang or hoang-or, các nước trên thế giới đều nhóm nhất lại tại Luân-đôn để tìm phương-pháp văn cứu tinh-linh kinh-tế không hoang or hoang-or.

Hội nghị kinh-tế thế giới ở Luân-đôn cũng như hội nghị tại binh ở Geneva bị thất bại. Thứ nhất - trong MacDonald nước Anh là người đã xướng xuất lập các hội nghị này. Hội nghị chỉ sống có 17 ngày rồi lại nghỉ. Đại biểu nước nào đã được mời cấp đại trở về nước này rồi. Trong lúc nhóm hội có nhiều-chuyên-luận thì xảy ra va nhiều có số không tương ứng cũng nên thuật lại cho các bạn đọc giả biết.

Một triệu đồng đô-la

Trong lúc đồng đô-la là hoảng này, số tiền một triệu đồng đô-la không phải để kiếm tiền! Thứ nhất là đối với các chuyên gia là người đã đi theo họ nhiều. Liên tôn-phủ các việc như sửa sang chỗ để nhóm hội, tiền mướn thợ kỹ và người gác cửa ở hội Quốc liên về làm việc tại Luân-đôn, đều về phần chuyên-phủ Hồng-mao và hội Quốc-liên gửi ra trái đất, Tinh lại, Hồng-mao phải xuất ra gần 5.000 đồng livres sterling để chi-phí này.

Chanh-phủ các nước đi nhóm hội phải trả tiền phí-thu cho các nước. Một việc rất quan trọng là phải trả tiền phí-thu cho các nước. Một việc rất quan trọng là phải trả tiền phí-thu cho các nước. Một việc rất quan trọng là phải trả tiền phí-thu cho các nước.

Những con số hùng biện về chi trả hết đầu!

Một nhà kinh-tế học nói rằng: "Chi trả hết đầu!" Một nhà kinh-tế học nói rằng: "Chi trả hết đầu!" Một nhà kinh-tế học nói rằng: "Chi trả hết đầu!" Một nhà kinh-tế học nói rằng: "Chi trả hết đầu!"

Chữ con, con nêo nhậu đi thê

Ở ngoài Bắc một vụ ra mắt về của đi thê, trong cùng thì ra nên xin đem ra đây.

Nguyen một vụ ra mắt về của đi thê, trong cùng thì ra nên xin đem ra đây.

Đuôi, mà bù hương trong

Đuôi, mà bù hương trong, ngoài thì ra nên xin đem ra đây.

Xét bất Á-Phiện lậu

Nên diệt bọn đi mạch lãnh thường

Thứ trước, lính Thượng-hải bị coi là một trong những người xấu nhất trong quân đội. Họ là những người xấu nhất trong quân đội. Họ là những người xấu nhất trong quân đội.

Đánh làm hay già mù sa mưa?

Mới đây, tại làng Phu-chương, Thụ-đôn, có xảy ra một vụ rất nhen-quai-gốc, đến đôi danh ông Hưng-Cá trong binh, gây tay. Có lẽ nói thầy giáo già mù sa mưa.

RỒ RÀNG TRƯỚC MẮT AI NGỜ

Tôi có một người bạn sách đến là anh Ngô-Phên. Lúc nhỏ con đi học, anh võtôi là cấp háitruong. Bù đầu cũng có như vì trẻ lớp chủ cho tôi tiếp lên đầu học chung một trường. Hai tôi thường yêu nhau như anh ruột. Anh biết lòng tôi, tôi biết tâm tình anh như hai họ Báo-Quảng đời xưa.

Mười năm đã qua, hôn xài ngoại, tôi trở về nước nhà không

Mười năm đã qua, hôn xài ngoại, tôi trở về nước nhà không. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết.

Gặp bạn, ảnh rõ nước mắt chan

Gặp bạn, ảnh rõ nước mắt chan. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết.

Chắc bạn thay tôi có đi-vi

Chắc bạn thay tôi có đi-vi. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết.

Tôi nghe bạn Ngô-Phên

Tôi nghe bạn Ngô-Phên. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết.

MỘNG-HUÊ LAU

MỘNG-HUÊ LAU. Tên môn án khoa xưa làm sao?

CAU CHUYỆN THỨ NĂM

Tuy có tình chất là bản thê trong một truyện ngắn, Anh có một truyện ngắn, Anh có một truyện ngắn, Anh có một truyện ngắn.

Điền

Điền. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết.

Khí

Khí. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết.

Những

Những. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết.

Nghĩ

Nghĩ. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết. Tôi nghĩ về anh như một người bạn thân thiết.

NHỚ ĐOC ở trường 4, tiểu thuyết: 'Đá nát' vàng phai

NHỚ ĐOC ở trường 4, tiểu thuyết: 'Đá nát' vàng phai

HỘI CÁC PHỤ THỤ HỌC SANH

Từ hai người Pháp sang qua một người Việt... Hội các phụ nữ học sinh...

Lycœum libre Hong-Bang

Trường này mở ra một kỷ nguyên mới... Lycœum libre Hong-Bang...

Table with 2 columns: Enseignement Français and Enseignement Français. Rows include Cycle Primaire, Cycle Supérieur, and Cycle Secondaire.

Chăm sóc trong trường, ăn, uống, ở phải với trường trước.

Revueur le Directeur du Lycœum libre Hong-Bang - HANOI N. B. - Niên học 1933-34 sẽ bắt đầu vào ngày 1^{er} Septembre.

Lớp sáng lập bắt đầu giảng từ 26 Jun đến 26 Août 1933.

Niên học mới rồi đã có 145 học sinh trúng tuyển các kỳ thi.

Modern Laboratoire de prothèse dentaire LAM-QUANG-SI DENTISTE

NGUYỄN-AN-NINH 1 UAT-KHOA CỬ-NHƠN TRANG-SỬ CÔ-VÂN mở Phòng văn tại Saigon

SÁCH RẤT CẦN ÍCH cho thầy giáo & dạy trẻ em học và cho trẻ em để học tiếng Pháp

EXERCICES GRAMMÉTIQUES... của Ông A. CHAMBON

COGNAC \$30... của Ông A. CHAMBON

Hội Van-Quoc Tiêt-Kiêm

HỘI HIỆP BÀN NẠI DANH PHÁP... Hội Van-Quoc Tiêt-Kiêm...

Cường phổi và yếm vị ho sơ mũi... THUỐC VIÊN BÔNG DYL

DÂY BĂNG Cho các Vien-Quan... THUỐC VIÊN BÔNG DYL

VIN TONIQUE & BI-NUTRITIF Du Docteur RIF... Viên-sanh TỬU

AI MÀ ĐUNG... LƯƠNG Y DEHAUT... XÒ CỬ AN

T BƯ - THUYẾT SỐ 18

Đa nat vàng phai

Thế giới: VỊT-ĐÔNG LƯU - THOẠI - KHÁI BÉTRI (Bơtr)

Đa nat vàng phai... Thế giới: VỊT-ĐÔNG LƯU - THOẠI - KHÁI BÉTRI (Bơtr)

Đa nat vàng phai... Thế giới: VỊT-ĐÔNG LƯU - THOẠI - KHÁI BÉTRI (Bơtr)

Đa nat vàng phai... Thế giới: VỊT-ĐÔNG LƯU - THOẠI - KHÁI BÉTRI (Bơtr)

IMPRIMERIE DU LUC-THIÊN-TÂN-VÂN... 57, Rue Lucien Mosaard - SAIGON

THUỐC VIÊN BÔNG DYL... LƯƠNG Y DEHAUT

